
Fundur í stjórn foreldrafélagsins desember 2012 
 
Mættir voru: 
Erla Rán, Vaka, Sigríður, Ásdís, Sólveig, Áshildur og Berglind. 
 
 
SAMTAKA: 
Á fundi SAMTAKA sögðu fulltrúar Naustaskóla frá Bauju fyrirlestrinum sem við fengum á 
aðalfund foreldrafélagsins. Allir á fundi SAMTAKA voru mjög spenntir og rætt var um 
útfærslur og hvað hægt yrði að gera í framhaldinu. Fulltrúar í SAMTAKA ætla að ræða um 
Baujuna í sínum foreldrafélögum.  
 
Samræmd próf:  
Vaka fór yfir niðurstöður Naustaskóla úr samræmduprófunum. Naustaskóli kom ekki 
nægilega vel út í 4. bekk,  stóð í staði í 7. bekk en 10. bekkur bætti sig verulega. Foreldrar í 4. 
bekk mjög óánægðir með niðurstöðurnar og vilja skýringar.  
Bekkjarstarf: 
 
Peningamál: 
Umræða um hvort eigi að leggja inn á hvern árgang einhverja upphæð á hverju hausti sem 

árgangurinn getur nýtt sér í uppákomur með foreldrum. Oft smávægilegur kostnaður sem 

hægt væri að brúa með þessu.  

Önnur mál: 
Rætt um hvort nemendur þurfi ekki að hafa heimanám svo foreldrar eigi auðveldara með að 
fylgjast með.  Einnig rætt um agamál og hvort þau séu í eðlilegum farvegi.  


